

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/๗๗๘



สสค.

ส่ง : กนธ. ✓ ส. 1 กธ๐๐

รับที่ : 52871/65

15 มี.ค. 2565 เวลา 15.50 น.



กระทรวงศึกษาธิการ

กทพ. ๑๐๓๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของคณะกรรมการการพัฒนากการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ นร ๐๕๐๓/๓๘๔๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการ
 ๒. รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของคณะกรรมการการพัฒนากการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
 ๓. สำเนาหนังสือกระทรวงกลาโหม ด่วนมาก ที่ กท ๐๒๐๗/๒๑๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
 ๔. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/๕๒๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
 ๕. สำเนาหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๕.๕/๒๐๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
 ๖. สำเนาหนังสือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด่วนมาก ที่ พม ๐๓๐๒/๑๓๓๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 ๗. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๗/๒๐๗๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 ๘. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ สต ๐๐๑๗/๑๑๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มีคำสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการพัฒนากการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ของคณะกรรมการการพัฒนากการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกต และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเสนอสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ความละเอียดแล้ว นั้น

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานงานและพิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมจัดทำรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

/ประมุข...

ประมุข ของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ (QR CODE ท้ายหนังสือนี้) โดยผลสรุปในภาพรวมเห็นชอบในหลักการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะฯ ของรายงานของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
วุฒิสภา ในการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง และทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทาง
และความเหมาะสม พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ดังนี้

๑. กรณีการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นแนวทางการพัฒนาซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและด้าน
การศึกษา ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทยเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ยึดเป็นกรอบสำหรับสร้างคนไทย ๔.๐ เพื่อเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง
ที่สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับประเทศและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยหน่วยงานองค์กรหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องต้องร่วมดำเนินการผลักดันนำมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
ให้บังเกิดผล ทั้งนี้ โดยร่วมมือกับกระทรวงและกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. แนวทางการสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในบริบทไทย (Civic Education) อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเป็นเรื่องสำคัญ
อันจะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายของการให้การศึกษาและออกแบบการเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย กับทั้งหน่วยงานแต่ละแห่งที่รับผิดชอบได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และสามารถเชื่อมโยง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และคุณค่านิยมความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในบริบทไทยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ให้กับประชาชน เด็กและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้เกิดความเป็น
วิถีประชาธิปไตย ซึมซับเข้ากับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในสังคม ผ่านกระบวนการให้การศึกษา
ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งปัจจุบันการให้ศึกษานอกจากการให้ความรู้ในโรงเรียน
สถาบันการศึกษา การจัดประชุมอบรมสัมมนาแล้ว ยังสามารถถ่ายทอดผ่านทางสื่อมีเดียหรือสื่อออนไลน์
ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ดังนั้น การมี Platform ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ประชาธิปไตย สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกคนเข้าถึงทางการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในบริบทไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ได้เพิ่มมากขึ้น

๓. การผลักดันให้การสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเป็น “วาระแห่งชาติ” หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า จากสภาพปัญหาการเมืองการปกครองของไทยประการหนึ่งก็คือ การที่ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งผลให้การเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักในบางช่วงเวลา และไม่เกิดการพัฒนาตามวิถีครรลองของประชาธิปไตย
ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

มีความตื่นตัว สนใจ ไม่นิ่งเฉย สามารถตัดสินใจ และมีส่วนร่วมต่อการกำหนดทิศทางทางการเมืองได้ด้วยตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน รัฐบาลอาจต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ “วาระแห่งชาติ” เพื่อขับเคลื่อน การให้การศึกษาและสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้อง อาศัยความร่วมมือการทำงานร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน และจำเป็นต้องมีหน่วยงาน ที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนที่สามารถบูรณาการเครือข่ายพลเมืองร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจดังกล่าว ให้เป็นวาระแห่งชาติ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๑๙



รายงานผลการพิจารณา